



ข่าวประชาสัมพันธ์

# ผู้นำชาวพุทธทั่วโลกกว่า ๘๔ ประเทศ

ร่วมเฉลิมฉลองกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลกในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร เป็นศูนย์กลางในการนำชาวพุทธทั่วโลกกว่า ๘๔ ประเทศรวม ๑,๐๐๐ รูป/คน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๗ อย่างสมเกียรติและยิ่งใหญ่ ณ มจร วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า มงคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน

วันนี้(๑๒ พ.ค. ๕๗) ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมวิสาขบูชาชาติโลก ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้นเป็นวันแรก โดยมีตัวแทนของผู้นำชาวพุทธ และนักวิชาการ ๘๔ ประเทศ รวม ๑,๐๐๐ รูป/คน เข้าร่วม

สำหรับ พิธีการเฉลิมฉลองวิสาขบูชานานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ นี้ แม้ปีนี้จัดฉลองพิธีเปิดที่ประเทศเวียดนาม แต่ประเทศไทยก็ยังคงจัดเฉลิมฉลองในฐานะสำนักงานองค์การสหประชาชาติที่ให้การยอมรับวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกตั้งอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นประจำทุกปีกำหนดจัดขึ้น ณ UNESCAP ถนนราชดำเนิน แต่ปีนี้ได้ย้ายมาจัดที่ มจร วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นครั้งแรก โดยมีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า มงคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน

โดยตั้งแต่เช้า ผู้นำชาวพุทธจากทั่วทุกมุมโลกได้ทยอยเดินทางมาถึงหอประชุม จากนั้นพระพรหมบัณฑิต อธิบดีการบดี มจร ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ได้กล่าวถวายรายงาน จากนั้นสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า มงคลาจารย์ กล่าวเปิดงานและกล่าวสัมโมทนียกถา งานในช่วง



บ้ายมีพิธีกล่าวสุนทรพจน์และอ่านสาส์นจากบุคคลสำคัญ อาทิ สาส์นจากนายบัน กี มูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ สาส์นจาก นางอิรินา โบโกวา เลขาธิการองค์การยูเนสโกและรักษาการนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย จากนั้นเวลา ๑๗.๓๐ น. มีการประกอบพิธีกรรมยatraและเวียนเทียน ณ โบสถ์กลางน้ำซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน

พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานสมาคมสภาสกลวันวิสาขบูชาโลกกรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกและต้องการเพื่อสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างชุมชนชาวพุทธและองค์กรชาวพุทธตั้งแต่ระดับประเทศถึงนานาชาติตามนโยบายของรัฐบาล

รวมทั้งร่วมกันประกาศหลักการทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นอารยธรรมสำคัญของโลกผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนพิธีและวิถีชีวิตชุมชน อันแสดงถึงความร่วมมืออันดีของชุมชนชาวพุทธและองค์กรชาวพุทธทั่วโลกตั้งแต่ระดับประเทศถึงนานาชาติตามนโยบายของรัฐบาล ได้ร่วมกันสร้างทางเลือกในการประยุกต์ใช้พระพุทธธรรมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจและได้ร่วมกันประกาศหลักการทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอารยธรรมสำคัญของโลกผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนพิธีและวิถีชีวิตชุมชนไปสู่เวทีโลก

ขณะเดียวกัน พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. ยังระบุในसानส์แสดงความยินดีด้วยว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า มนุษยชาติมิได้ระลึกถึงและจดจำวันนี้ในฐานะที่เป็นวันที่มีความหมายที่สุดในปฏิทินของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเท่านั้นแต่วันศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ผ่านมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญขององค์การสหประชาชาติ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๔ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ และกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาต่างๆ ทั่วโลก ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี



จากความสำคัญของวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก จึงทำให้ชาวพุทธทั่วโลกได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมวิสาขบูชาโลก (International Council for the Day of Vesak) ขึ้น โดยมีสำนักงานเลขาธิการใหญ่ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำชาวพุทธทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกอย่างสมเกียรติ และยิ่งใหญ่มากจากการที่สมาคมวิสาขบูชาโลกได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติได้ยกสถานะให้เป็นที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินกิจกรรมใน ๔ ประเด็น คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การศึกษา (Education) และการสร้างสันติภาพ (Peace Building Processes)

ทั้งนี้ เพื่อที่จะตอบโจทย์ของวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก จึงได้ร่วมกันกำหนดหัวข้อหลักในการการจัดกิจกรรมวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๑ ที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองว่า “มุมมองพระพุทธศาสนาสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาในสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติโดยกำหนดประเด็นย่อยของการสัมมนานาชาติ ๕ ประเด็น คือ

การพัฒนาที่ยั่งยืน และความเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Sustainable Development and Social Change) สภาวะโลกร้อน และการป้องกันสิ่งแวดล้อม (Global Warming) and Environmental Protection) การดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ (Healthy Living) การศึกษาและการจัดหลักสูตรระดับต่างๆ ในมหาวิทยาลัย (Education and University Level Curriculum) และการสร้างสันติภาพ และการเยียวยาหลังความขัดแย้ง (Peace Building and Post-Conflict Recovery)

**“ในนามของประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายังพุทธศาสนิกชนทั่วโลกในการร่วมเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก และขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจมา ณ โอกาสนี้ต่อความสำเร็จของประเทศเวียดนามในความทุ่มเท และเสียสละโดยการเป็นเจ้าภาพหลักจัดงานวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ครั้งที่ ๑๑ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล อำนาจให้ทุกท่านเจริญด้วยสุขสิริสวัสดิ์พัฒนามงคลตลอดไปโดยทั่วกัน”** พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กล่าว



## ตำนาน...ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

### ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

“วันวิสาขบูชา นับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อชาวพุทธทั่วโลก แม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นชาวพุทธก็ยังเห็นว่ามี ความสำคัญ จึงร่วมกันเสนอให้องค์การสหประชาชาติรับรองให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก พร้อมกับ กำหนดให้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเป็นพุทธบูชาในวันดังกล่าว ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทั่วโลกใน เดือนพฤษภาคมของทุกปี ข้อนี้ เราทั้งหลายต้องพร้อมใจกันอนุโมทนาขอคุณองค์การสหประชาชาติไว้ ณ ที่นี้ วันวิสาขบูชา มีความสำคัญไม่ใช่เพียงเพราะว่า ตรงกับวันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพานของพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นวันที่พระพุทธรูปองค์ทรงแสดงธรรมสอนเราทั้งหลายให้น้อมนำมาเป็นหลัก ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งประสูติ ทรงมีพระดำรัสว่า “เราเป็นผู้เลิศของชาวโลก เรา เป็นผู้เจริญที่สุดของชาวโลก เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดของชาวโลก” ข้อนี้แสดงถึงความเชื่อมั่นของพระองค์ว่า ด้วยผลแห่งกรรมดีที่ได้บำเพ็ญมา สมัยเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ตลอดเวลาสี่สงขยยิ่งด้วยแสนกัลป์ จะทำให้พระองค์ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยม หาใครเปรียบไม่ได้ เป็นผู้ นำที่ประเสริฐที่สุดของโลก เป็นที่พึ่ง เป็นครูสอนของชาวโลก ความเชื่อมั่นของพระองค์นี้ เป็นเครื่องสอนใจให้ เราทั้งหลายมีศรัทธาเชื่อมั่นในกรรมและผลแห่งกรรม

พระองค์เสด็จออกบรรพชา ทรงบำเพ็ญเพียรจนได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงประกาศให้ ชาวโลกรู้ว่า สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นคือ อริยสัจที่เรียกว่าความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ ประกอบด้วยทุกข์ สมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์ นิโรธคือความดับทุกข์ และมรรคคือข้อปฏิบัติที่นำไปสู่ความดับทุกข์ โดยใจความก็คือ ตรัสรู้เรื่องเหตุกับผลสองคู่ ได้แก่ ทุกข์เป็นผล สมุทัยเป็นเหตุ นี่เป็นคู่หนึ่ง นิโรธเป็นผล มรรคเป็นเหตุ นี่เป็น คู่หนึ่ง เมื่อทรงรู้แจ้งเห็นจริงเรื่องเหตุกับผลอย่างนี้แล้ว ก็ทรงแสดงธรรมแก่ชาวโลก ทรงบัญญัติกฏระเบียบ แก่ชาวโลก รวมเป็นพระธรรมวินัย มีจำนวนมากถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์

ซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือเรื่องเหตุกับผล พระพุทธรูปองค์ทรงเห็นว่า เหตุและผลเป็นเรื่องสำคัญ สิ่ง ทั้งหมดในโลกนี้ ล้วนมีเหตุให้เกิด มีเหตุให้ตั้งอยู่ และมีเหตุให้ดับ ทุกอย่างล้วนแต่มีเหตุให้เกิดทั้งสิ้น ถ้าเห็น ว่าความเป็นอยู่ของชาวเราทั้งหลายในปัจจุบัน เต็มไปด้วยความทุกข์ ความเดือดร้อน เราประสงค์จะดับทุกข์ ดับร้อน ก็ต้องย้อนกลับไปดูเหตุ และต้องไปแก้ที่เหตุ พระพุทธรูปองค์เสด็จจาริกไปยังทิศานุทิศ แสดงธรรมแก่ ชาวโลกเป็นเวลา ๔๕ พรรษา แล้วเสด็จดับขันธปรินิพพาน แต่ก่อนจะปรินิพพาน ได้ตรัสสอนเป็นครั้ง



สุดท้ายว่า “สังฆารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงทำหน้าที่ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด” พระพุทธดำรัสนี้ สอนให้เราทั้งหลายไม่ประมาท ใครมีหน้าที่อันใดก็ให้ตั้งใจทำหน้าที่ทำให้ถูกหน้าที่ให้สำเร็จกิจตามหน้าที่

การที่พระสังฆราช มหานายกะ ประมุขสงฆ์ นักปราชญ์ และผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ได้มีโอกาสมาจัดกิจกรรมเป็นพุทธบูชา มีการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “พุทธทัศน์ต่อการยังเป้าหมายสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติให้สำเร็จ” ที่เวียดนามในครั้ง นี้ ก็ด้วยความเอาใจใส่รับภาระธุระของคณะสงฆ์แห่งประเทศไทย เวียดนามโดยได้รับความอุปถัมภ์จากรัฐบาลเวียดนาม ได้ชักชวนพระมหาเถระ พระเถระ ผู้นำชาวพุทธ และนักปราชญ์ทั้งหลายมาร่วมสนทนาธรรม ประกาศคำสอนของพระพุทธองค์ให้ชาวโลกได้น้อมนำไปปฏิบัติเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข ขอให้เราทั้งหลายพร้อมใจกันอนุโมทนาขอบคุณคณะสงฆ์และรัฐบาลเวียดนาม

ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขอให้พระมหาเถระ พระเถระ ผู้นำชาวพุทธนานาชาติ และนักปราชญ์ที่มาร่วมประชุมกัน ณ ที่นี้ จงประสบสิริสวัสดิพิพัฒนามงคล สมบูรณ์พูนผลด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณคุณสารสมบัติ ปราศรณาลิขิตประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรม จงสำเร็จตั้งมโนรตปราศรณาทุกประการ เทอญฯ”

### สาส์นจากบัน ทึ มูน ถึงชาวพุทธทั่วโลก

“ในวันวิสาขบูชาโลก ขอส่งสาส์นแห่งพระพุทธองค์ที่อุดมด้วยพลังสันติภาพ ความเมตตากรุณาแก่เพื่อนมนุษย์เพื่อให้เกิดพลังกายและพลังใจที่เข้มแข็ง พุทธองค์ทรงย้ำเตือนให้เราเปิดใจและโอบกอดเพื่อนมนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังเรียกร้องความต้องการ ในช่วงเวลาที่ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเอเชีย และทั่วโลก หลักธรรมคำสอนเหล่านี้จะสามารถช่วยชี้แนะแนวทางแก่รัฐบาลและประชาคมระหว่างประเทศ อีกทั้งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความพยายามที่จะจัดการกับความท้าทายต่างๆ ที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ จากความขัดแย้งอันเกิดจากความอยุติธรรมไปสู่สภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในขณะนี้ เราควรที่จะยกระดับจิตใจที่คับแคบให้อยู่เหนือความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว คิดและทำในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมโลก”

\*\*\*\*\*